
 

140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 259  —  250. mál.

Fyrirspurn
til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um sauðfjárbú.

Frá Sigmundi Erni Rúnarssyni.

1. Hvað eru mörg sauðfjárbú á landinu?
2. Hversu mörg þeirra hafa fengið aðvörun yfirvalda fyrir vanrækslu á sauðfé síðustu tíu

ár?
3. Hver er ætlaður kostnaður sveitarfélaga af eftirliti með sauðfjárbúum?


